

# ชุมชนไทยสนใจใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น



จากซ้าย:

นายโทมัส โครเมทซ์กา ผู้อำนวยการโครงการพลังงานทดแทน องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย

นายสุชาติ สุมาลย์ ผู้ตรวจการ กระทรวงพลังงาน

นายกณพงศ์ เทพากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กระทรวงพลังงานและ คริสทีเนอ พัลเค่น-โกรเซอร์ ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนี ประจำประเทศไทย

กรุงเทพฯ 19 ตุลาคม 2559 – ตัวแทนชุมชนกว่า 30 ชุมชน จากภูมิภาคต่างๆ ในประเทศไทยเข้าร่วมเสวนาวันนี้ใน หัวข้อ ชุมชนจะใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นได้อย่างไร ในปีนี้ประเทศไทยได้ลงนามให้สัตยาบันเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา กรุงปารีสที่มีเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากภาคพลังงานถือเป็นหนึ่งภาค ส่วนหลักที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจึงจำเป็นต้องมีการดำเนินการอย่างเร่งด่วน

นายสุชาติ สุมาลย์ ผู้ตรวจการ กระทรวงพลังงาน กล่าวว่า “ประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงาน ทดแทนที่มีอยู่มากทั้งในด้านพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวภาพ และพลังงานลม พลังงานทดแทนไม่เพียงแต่จะ ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศแต่ยังสร้างมูลค่าแก่ชุมชนท้องถิ่นทั้งการสร้างงาน สร้าง รายได้ ตอบสนองนโยบายการขับเคลื่อนภาคพลังงานตามนโยบาย Energy 4.0 ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างรายได้และลด รายจ่ายให้กับประชาชนและชุมชนในประเทศ”

กระทรวงพลังงานมีหน่วยงานที่มีภารกิจส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน โดยนายกณพงศ์ เทพากรณ์ ผู้ อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กระทรวงพลังงาน กล่าวว่า “เรามีเป้าหมายที่จะสนับสนุนให้ จังหวัดและชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากศักยภาพพลังงานทดแทนในพื้นที่ของตนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จึง รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงเศรษฐกิจและพลังงานของเยอรมนีในเรื่องนี้”

เพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของกระทรวงพลังงานในการผลักดันให้เกิดโครงการพลังงานทดแทนระดับชุมชน ตัวแทนจากชุมชนจังหวัดหน่วยงานราชการและภาคเอกชน ประมาณ 150 คนเข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับแนวคิดและ รูปแบบโครงการที่สามารถนำไปสู่การดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมของชุมชนในประเทศไทย งานสัมมนาโครงการ พลังงานทดแทนชุมชนไทย-เยอรมัน ครั้งที่ 2 ร่วมจัดโดยกระทรวงพลังงานและองค์การความร่วมมือระหว่าง ประเทศของเยอรมัน (GIZ) โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทนของไทยและเยอรมันร่วมให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะแก่ผู้เข้าร่วมในหัวข้อพลังงานชีวภาพ พลังงานแสงอาทิตย์ และระบบกริดแบบผสมผสานบนเกาะ เพื่อการ

ออกแบบโครงการที่เป็นไปได้และนำเสนอวิธีแก้ปัญหาด้านเทคนิคแก่ผู้เข้าร่วม

นายโทมัส โครเมทซ์กา ผู้อำนวยการโครงการพลังงานทดแทน GIZ กล่าวว่า “เป็นเรื่องที่ดีมากที่ได้เห็นความกระตือรือร้นของชุมชนและบริษัทที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าด้านพลังงานทดแทนในประเทศไทย GIZ และกระทรวงพลังงานจะยังคงสนับสนุนชุมชนในด้านเทคนิคและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการออกแบบรูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมกับพลังงานทดแทนระดับชุมชนที่มีความสำคัญมากในการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในโครงการพลังงานทดแทนระดับชุมชน”

---

งานสัมมนาโครงการพลังงานทดแทน ไทย-เยอรมันจัดขึ้นเป็นหนึ่งในชุดของการสัมมนาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนในชุมชนไทย งานสัมมนาจัดขึ้นภายใต้กรอบการดำเนินการโปรแกรมพัฒนาโครงการพลังงานทดแทน(Renewable Energy Project Development Program) ดำเนินการโดยองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน(GIZ) ภายใต้กระทรวงเศรษฐกิจและพลังงานแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMWi)

องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) เป็นองค์กรของรัฐบาลเยอรมันที่ดำเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน GIZ ปฏิบัติงานในนามของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศเยอรมนีและต่างประเทศรวมทั้งรัฐบาลของประเทศต่างๆสหภาพยุโรปองค์การสหประชาชาติธนาคารโลกและองค์กรที่ให้ทุนอื่นๆ GIZ ดำเนินงานอยู่ในกว่า 130 ประเทศทั่วโลกและมีพนักงานทั้งสิ้นประมาณ 17,000 คนซึ่งร้อยละ 70 เป็นคนในประเทศ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ

ปรียา วงศาโรจน์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์

องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย

โทรศัพท์ 02 661 9273 ต่อ 65

โทรสาร 02 661 9281-2

อีเมล [pariya.wongsarot@giz.de](mailto:pariya.wongsarot@giz.de)